

แนวปฏิบัติการดำเนินการฝึกงานของนิสิตคณะประมง เพื่อให้การดำเนินการฝึกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะประมง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะประมงขอความร่วมมือให้ภาควิชา ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. การขอความอนุเคราะห์สถานที่ ฝึกงาน

สัปดาห์ที่ 1-4 (ภาคต้น)	ภาควิชาประสานงานเบื้องต้นไปยังสถานที่ฝึกงานนิสิต
สัปดาห์ที่ 6 (ภาคต้น)	ภาควิชาสรุปจำนวนนิสิตและสถานที่ฝึกงานมายังงานบริการการศึกษา คณะประมง
สัปดาห์ที่ 8 (ภาคต้น)	งานบริการการศึกษา คณะประมง ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ ฝึกงาน เสนอคณบดี และส่งออก

2. เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์คณะประมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบ	รายละเอียด
ปฝ.1	- แบบแสดงความจำนงขอฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (สำหรับนิสิต) ภาควิชาแจ้งให้นิสิต กรอกรายละเอียดและนำส่งมายังภาควิชา ภายในสัปดาห์ที่ 1-4 ของภาคต้น
ปฝ.2	- คู่มือและแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี ภาควิชาดำเนินการจัดประชุม นิสิตฝึกงานเพื่อมอบคู่มือและแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ ฝึกงาน บทบาทและความรับผิดชอบของนิสิตฝึกงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิธีการบันทึก การฝึกงาน โดยแจ้งให้นิสิตกรอกรายละเอียดพร้อมติดรูปถ่ายให้ครบถ้วนก่อนไปฝึกงาน เมื่อนิสิตฝึกงานเสร็จสิ้นแล้วขอให้นิสิตสรุปผลการฝึกงาน และประเมินการฝึกงานในแบบ รายงาน ซึ่งอยู่ท้ายแบบ ปฝ.2 ก่อนนำส่งภาควิชา
ปฝ.3	- แบบประเมินการฝึกงานภาคสนาม สำหรับผู้รับผิดชอบการฝึกงานของนิสิต โดย ภาควิชาแจ้งให้นิสิตกรอกรายละเอียดพร้อมติดรูปถ่าย ในแบบ ปฝ.3 เพื่อมอบให้ ผู้รับผิดชอบการฝึกงานนิสิต/สถานฝึกงาน โดยแจ้งให้นิสิตขอรับนำกลับมาส่งยังภาควิชา ทันทีที่นิสิตกลับมายังคณะประมง
ปฝ.4	- แบบแจ้งการนิเทศงานนิสิตฝึกงาน ภาควิชาจะต้องดำเนินการนิเทศงานนิสิตฝึกงาน ใน กรณีที่มีคณาจารย์ของภาควิชาเดินทางไปนิเทศงานนิสิต สามารถใช้แบบ ปฝ.4 ในการ นัดหมายกับสถานฝึกงาน ทั้งนี้ กรณีที่คณาจารย์ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ฝึกงานได้ สามารถใช้การโทรศัพท์ติดต่อกับผู้คุมฝึกงาน และนิสิตเพื่อขอข้อมูลได้ กรณีที่มีการจัด สถานฝึกงานให้นิสิตหลายแห่ง และไม่สามารถนิเทศงานได้ครบทุกแห่ง ภาควิชาอาจ เลื่อนนิเทศงานเป็นบางแห่ง ได้ตามเห็นสมควร
ปฝ.5	- แบบบันทึกสำหรับนิเทศการฝึกงานของนิสิต เป็นแบบบันทึกสำหรับคณาจารย์ ผู้ที่ภาควิชามอบหมายให้ดำเนินการนิเทศการฝึกงานนิสิต โดยภาควิชาประเมินสถาน ที่ฝึกงาน และประเมินนิสิตในภาพรวม ทั้งนี้ เมื่อประเมินแล้วขอให้ส่งภาควิชาต่อไป

3. การสรุปผลการดำเนินการฝึกงาน

เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน ภาควิชาดำเนินการสรุปผลการฝึกงานของนิสิตมายังคณะ โดยพิจารณาจากแบบ บันทึกการฝึกงานของนิสิต (ปฝ.2) ผลการประเมินการฝึกงานโดยนิสิต (ปฝ.2) ผลการประเมินการฝึกงานโดยผู้ ฝึกงาน (ปฝ.3) และผลการประเมินของอาจารย์ผู้นิเทศการฝึกงาน (ปฝ.5) เพื่อนำเสนอมายังคณะประมงภายใน สัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียนต่อไป